

คม·สด·ลึก

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4211 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 หน้า 12

รัฐสรรค์บยะสู'โคมไฟอนาคต' งานขายไอเดีย-ทำรายได้งาม

“โคมไฟอนาคต” ภายใต้แนวความคิดที่มองเห็นเศษขยะและของเหลือใช้ ผ่านการออกแบบสร้างสรรค์ กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่ครอบครัวเฉลี่ยเดือนละกว่า 5,000 บาท “**บุญการ ศักดิ์กรมนัส**” หรือ “**บี**” ที่เรียนจบปริญญาตรี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บอกถึงที่มาของการริเริ่มนำสิ่งของใกล้ตัวมาประดิษฐ์คิดค้นจนสร้างสรรค์เป็นผลงานโคมไฟที่สวยงาม

“**บุญการ**” กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการสร้างโคมไฟอนาคต เกิดจากความบังเอิญที่ตนเองได้มองเห็นตู้ปลาของเพื่อนบ้านที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ จึงเกิดแนวความคิดที่จะนำตู้ปลามาดัดแปลงให้มีประโยชน์ ประกอบกับที่บ้านมีเศษกระดาษที่ตัดเหลือ จึงนำมาออกแบบและตัดกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆ จึงนำมาสร้างโมเดลติดไว้ในตู้ปลา จากนั้นจึงคิดไฟที่มีสีสันต่างๆ เข้าไป จึงกลายเป็นโคมไฟสวยงาม เป็นสิ่งประดับตกแต่งบ้านภายใต้คอนเซ็ปต์ “**โคมไฟอนาคต**” กระทั่งมีเพื่อนมาพบเห็น และแนะนำให้นำไปวางขายหรือจำหน่ายทางอินเทอร์เน็ต ตนเองจึงได้นำไปวางขายที่ถนนวิบูลย์ และถนนคนเดินวันอาทิตย์ รวมทั้งตลาดในท่าบวชบุรี ปรากฏว่าได้รับความนิยมจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

โดยจุดเด่นของโคมไฟอนาคต “**บุญการ**” บอกว่า เป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ ตกแต่ง ให้มีความสวยงาม ผ่านการออกแบบที่ทันสมัย และมีรูปทรงที่แตกต่างและเป็นชิ้นงานที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก ปัจจุบันมี 2 ลักษณะ คือ แบบตู้สี่เหลี่ยมและเป็นทรงกระบอก โคมไฟแต่ละชิ้นใช้เวลาทำประมาณ 1-2 วัน เพราะต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วจึงนำมาประกอบกัน อีกทั้งต้องใช้ความละเอียดประณีตและความเอาใจใส่ในงาน เพื่อให้เกิดความสวยงาม

“โคมไฟจะมีขนาดตั้งแต่ 10- 20 นิ้ว ขึ้นอยู่กับแบบ ซึ่งต้นทุนของโคมไฟ 1 ชิ้น เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 200-300 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของโคมไฟด้วย ส่วนสนนราคาขายจะเริ่มต้นตั้งแต่

590-2,000 บาท ขณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพราะสินค้าแต่ละชิ้นมีขนาดค่อนข้างใหญ่จึงเคลื่อนย้าย

ลำบาก แต่เบื้องต้นจะมีการปรับปรุง



พัฒนางานให้มี
ความหลากหลาย
และมีขนาดเล็กลง
เพื่อให้สะดวกต่อการ
ขนย้าย” เจ้าของไอ
เดีย “โคมไฟอนาคต”
กล่าว

“บุญการ” เล่าอีกว่า
ตนเองได้ร่วมกับน้องชายช่วย
กันประดิษฐ์โคมไฟอนาคต โดย
ขายมาได้ประมาณ 3-4 เดือน

และถือเป็นธุรกิจภายในครอบครัว โดยจะใช้ช่วงเวลาว่างจากการทำงานประจำร่วมกันตกแต่งประดับประดาวัสดุเหลือใช้เป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายตามสถานที่ดังกล่าว ซึ่งถือว่าสร้างรายได้เสริมโดยเฉลี่ยในแต่ละเดือนไม่น้อยถึง 4,000-5,000 บาทเลยทีเดียว

“จากนี้ต่อไปจะมีการออกแบบสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้เป็นทางเลือกให้ของลูกค้า ขณะ

(ต่อด้านหลัง)

เดียวกันจะมีการปรับขนาดให้เล็กลง เพื่อความสะดวกในการ
เคลื่อนย้าย เนื่องจากปัจจุบันสินค้ามีขนาดใหญ่จึงเคลื่อนย้าย
ลำบาก ตลอดจนตนเองและน้องมีแนวคิดที่จะทำโคมไฟในขวด
แก้ว หรือในแก้วน้ำ ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่กำลังจะทดลองทำต่อ
ไปในอนาคตอันใกล้” บกการ แจงถึงเป้าหมายในอนาคต
พร้อมกันนี้ นอกจากการทำเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว
แล้ว “บกการ” ยังมีแนวความคิดที่จะถ่ายทอด
ความรู้ในเรื่องของการทำโคมไฟแห่งอนาคต
นี้ให้คนในชุมชนด้วย เพื่อให้เป็นอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก อีกทั้งส่งเสริมให้คนในชุมชน
มีรายได้เสริมด้วย และเป็นการสร้างรายได้
หมุนเวียนภายในชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้
ให้ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ 08-1952-7274 และอีเมล
bottagan27@hotmail.com

● ไพลิน สุขคำ ●